

ปีที่ 39 ฉบับที่ 162 วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

## มหาวิทยาลัยขอเชิญประชุมการจัดทำกรอบแผนอัตรากำลัง ปี 2553 - 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะจัดทำกรอบแผนอัตรากำลังปี 2553 – 2557 ให้ตอบสนองโครงสร้างองค์กร แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา โดยจะจัดประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนอัตรากำลังใหม่” เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการจัดทำกรอบแผนอัตรากำลังใหม่ ในวันที่ (8 ก.พ. 54) จึงขอเรียนเชิญรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนราชการ(ระดับคณะ ศูนย์ สำนักและสถาบัน) ร่วมประชุม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สูดหอม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

## คณะรัฐมนตรีชุดโครงการความปลอดภัยทางถนน

จากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา มีมติให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 ซึ่งกำหนดมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แล้ว โดยให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งกระชับให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่องการขับขีรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายและให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป และให้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้สถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรในสังกัด นักเรียน และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงถือเป็นนโยบายสำคัญและให้มีการรณรงค์ส่งเสริม ผู้ให้เกิดผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นอย่างซ้ำ

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์

## สรุปมติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2554

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

วาระ	ข้อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.1	การขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	มติ : เนื่องจากมีข้อมูลขัดแย้งกันหลายประเด็น ที่ประชุมจึงไม่อนุมัติการขยายเวลาศึกษาต่อ (รายนายภาณุพงศ์ ชูทอง)
4.1	ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา	มติ : ให้ความเห็นชอบ
4.2	ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	มติ : ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย โดยการทดลองเป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนจัดตั้งเป็นบัณฑิตวิทยาลัย
4.3	ให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อรับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2553	มติ : ให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อรับปริญญาเกิตติมศักดิ์ปีการศึกษา 2553 จำนวน 6 ราย ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"><li>1. ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตเกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นายชินวรณ์ บุญเกียรติ สาขาวิชาการบริหารศึกษา และนายวิชม ทองสงค์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน</li><li>2. ปริญญามหาบัณฑิตเกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นายธนาวุฒิ ฉาวรพราหมณ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นายสุพจน์ เบ้าประเสริฐกุล สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และนายนิคม คงทน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์</li><li>3. ปริญญาบัณฑิตเกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นางทิพา ชัยพฤกษ์เดชา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน</li></ol>
4.4	การปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2554	มติ : รับทราบ
4.5	การจัดอาจารย์ผู้สอน	มติ : เห็นชอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน โดยเน้นศาสตร์เป็นหลัก และมีเนื้อหาวิชา 60% เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร อัสวโสรธ  
รองอธิการบดี  
เลขานุการสภาวิชาการ

ประมวลภาพบรรยากาศการรายงานตัว  
นักศึกษาภาคปกติประเภทคัดเลือกตรง ประจำปี 2554





บรรณาธิการมหาวิทยาลัย ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ-จุลทัต, นางณัชฌา นนทโชติ

พิชญ์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์จะพบกับมหาชัยสารคอดมันน์พักเที่ยงฉบับวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด การรายงานตัวของนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรงที่ผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้ มีนักศึกษามารายงานตัว คึกคักพอควร ขณะบ่นต้นฉบับ (เวลา 15.20 น.) การรายงานตัวยังไม่เสร็จสิ้น มีนักศึกษารายงานตัวประมาณ 1,300 คน จากที่ขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 2,705 คน ส่วนจำนวนที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ยังคงต่อเนื่องจากข่าวการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ เมื่อนักศึกษาผ่านขั้นตอนการรายงานตัวไปแล้ว หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยแบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย (นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าค่ายต้นกล้าครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17- 20 พฤษภาคม 2554) ส่วน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ซึ่งได้รับรางวัลพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภายใต้กิจกรรมแม็คโคร(มิตรแท้โซ่ห่วง) โดยเข้าร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2553 พิจารณาจากการประยุกต์ใช้ 7 หัวข้อ หลักการบริหารจัดการร้านค้าปลีกที่นักศึกษาได้รับการอบรมจากบริษัทฯ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งผลงานที่ได้รับคัดเลือกนั้นจะนำไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป พวกเราขอปรบมือดังๆให้กับความสำเร็จในครั้งนี้

ภาคเรียนที่ 2/2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดระบบการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในปีการศึกษานี้ ได้ใช้แบบประเมิน 3 ชุด คือ แบบประเมินความคิดเห็นการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์โดยนักศึกษา แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาตามแนวปฏิบัติการประเมินการสอนของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ และแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์สามารถตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้ระบบได้จากคณะของท่านเอง และการนำผลการประเมินผ่านระบบไปใช้ประโยชน์ในอนาคต จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาของท่านให้เข้าทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 3 ชุดผ่าน ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยระหว่างวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ -วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2554 หากมีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์ Tel.0878859008 e-mail : [wijittra\\_phr@nstru.ac.th](mailto:wijittra_phr@nstru.ac.th)

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดจากสุภาษิตหลวงมิ่ง “ อารมณ์อย่าได้ใช้ จะนึกเสียดอกเสียใจในภายหลัง ” สวัสดิ์จะ